



กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 568/2552

5 กันยายน 2552

กระทรวงเกษตรฯ พกฟื่นฐกรกิจสถบ้นเกษตรกร ดันโครงการหนึงสหกรณ หนึงโรงปุยอินทรีย หวังช่วลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์” ภายใต้การพกฟื่นฐกรกิจสถบ้นเกษตรกร ประจำปี 2552-53 ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคีอำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา ว่า ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือดูแลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพดิน พันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ การลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย การจัดการที่ดินทำกิน รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งสถาบันเกษตรกร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและการร่วมกันซื้อกันขาย

นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการลดต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552-53 ภายใต้การพกฟื่นฐกรกิจสถบ้นเกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดรายจ่ายร้อยละ 10 และเพิ่มรายได้ร้อยละ 10 โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานรวม 209 สหกรณ์ แบ่งเป็น สหกรณ์ทั่วประเทศ 57 จังหวัด ๆ ละ 2 สหกรณ์ รวม 114 สหกรณ์ สหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ๆ ละ 5 สหกรณ์ รวม 95 สหกรณ์ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการพัฒนาธุรกิจการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี และการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุน กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาทางเลือกการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสม และกรมวิชาการเกษตรพัฒนาทางเลือกใช้ปุ๋ยที่มีมาตรฐานและการจัดการเพิ่มผลผลิตโดยการผลิตพืชเศรษฐกิจของชุมชน

นายอนันต์ ภู่อธิกรกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจากภาคการเกษตรมีระบบที่ซับซ้อนตามภาวะเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างการผลิต/การตลาด/การแปรรูป และความเชื่อมโยงของโอกาสทางองค์ความรู้ การใช้ทรัพยากรและทุน จึงมีการดำเนินงานโครงการนำร่อง “การพกฟื่นฐกรกิจสถบ้นเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี” เป้าหมายสหกรณ์ร่วมโครงการ 3,248 แห่ง สมาชิก 6,512,047 คน ทุนดำเนินการ 137,275.63 ล้านบาท เป้าประสงค์เพื่อเชื่อมโยงกลไกทางบัญชี และเพื่อมุ่งสร้างสรรค์ชุมชน โดยมีสถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ซึ่งต้องสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยน ใน 7 มิติ ประกอบด้วย การสร้างมาตรฐานการบัญชีสถาบัน การสร้างเครื่องมือสารสนเทศ การสร้างความร่วมมือผู้ตรวจสอบกิจการ การสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสมาชิก การสร้างเครือข่ายธุรกิจวิสาหกิจชุมชน การสร้างความสนใจเกษตรกรรุ่นใหม่ และการสร้างอาสาสมัคร/ครูบัญชีอาสา

“การพกฟื่นฐกรกิจสถบ้นเกษตรกร จะนำมาซึ่งการสร้างสหกรณ์ต้นแบบที่สามารถประสบผลสำเร็จจนเป็นตัวอย่างและที่เรียนรู้ของสหกรณ์อื่น ๆ โดยจะต้องเน้นการสร้างวินัยการสหกรณ์ เพื่อสร้างมาตรฐานการรวมกลุ่ม และการจัดการธุรกิจกลุ่ม ด้วยความโปร่งใสและให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด และวินัยทางการเงินของสมาชิก เพื่อการสร้างมาตรฐานภูมิปัญญาทางบัญชี รู้รายรับ - จ่าย รู้ต้นทุน และการออม” นายศุภชัย กล่าว